



# TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

# NEWSLETTER

THÁNG 3 2024

**Kính gửi Quý Phụ huynh,**

Một năm học trôi qua nhanh đến kinh ngạc. Học phần 4 đang đến gần, sẽ có rất nhiều sự kiện, mốc thời gian và các hoạt động quan trọng cần lưu ý:

Hãy cùng chúng tôi điểm qua một số sự kiện đáng lưu tâm sau đây:

- Kỳ nghỉ cuối học phần – vì tháng Tư có nhiều ngày nghỉ lễ quan trọng nên các học sinh sẽ học hết thứ Hai ngày 08/04/2024. Thời gian còn lại trong tuần các em sẽ được nghỉ. Quý phụ huynh lưu ý rằng văn phòng trường vẫn hoạt động bình thường trong thời gian này.
- Kỳ thi Cambridge (dành cho lớp IGCSE 2, AS và A Level) – kì thi sẽ bắt đầu từ đầu tháng 4 và kết thúc vào đầu tháng Sáu. Quý phụ huynh và học sinh nên trao đổi với giáo viên để biết thêm thời gian biểu chi tiết.
- Kỳ thi học kỳ 2 (dành cho lớp 1 đến lớp 8) – các bài thi học kỳ 2 cho môn Tiếng Anh, Toán và Khoa học sẽ diễn ra trong hai tuần cuối của tháng Năm. Thông tin chi tiết sẽ được chia sẻ cho quý vị khi kỳ thi đến gần.
- Lễ trao giải và Tốt nghiệp & Buổi hòa nhạc của trường đã được ấn định vào thứ Bảy ngày 22/06/2024, đây là sự kiện quan trọng bậc nhất của trường. Các Quán quân Học thuật của từng lớp, các học sinh tốt nghiệp từ lớp Dự bị Tiểu học và A level sẽ được vinh danh. Ngoài ra, các lớp sẽ biểu diễn trên sân khấu nhằm gửi gắm lòng biết ơn đến các bậc phụ huynh đã luôn ủng hộ và đây cũng là một cách thể hiện sự tương tác và cách làm việc nhóm giữa các học sinh.
- Ngày học cuối cùng của năm học sẽ là thứ Sáu ngày 28/06/2024.

Quý phụ huynh nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào để được giải đáp, vui lòng liên hệ với văn phòng trường.

Trân trọng,  
**Robert Madden**  
Hiệu trưởng



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

# NEWSLETTER

THÁNG 3 2024

## Kính chào Quý Phụ huynh,

Vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3 vừa qua, Học sinh lớp 4; 5 và 6 đã có những ngày xa nhà để tham dự khóa học kỹ năng sống Outward Bound Vietnam tại trường (lớp 4;5) và tại Quy Nhơn-Bình Định (lớp 6). Bên cạnh khoảng thời gian trải nghiệm sinh hoạt, vui chơi bên bạn bè, Nhà trường hy vọng Học sinh có được những bài học quý giá về kỹ năng sinh tồn, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phát triển bản thân và kỹ năng xây dựng thái độ tích cực-lạc quan từ khóa OBV.

Ngày hội thể thao toàn trường đã diễn ra trong không khí sôi động, Học sinh các lớp hào hứng tham gia để lấy nhiều điểm về cho đội nhà. Xin chúc mừng nhà Dragon đã có số điểm cao nhất.

Tháng 3 cũng là tháng đánh dấu mốc nửa chặng đường của HKII, Học sinh Song ngữ nhận được phiếu điểm giữa HKII từ Giáo viên. Từ đó, Nhà trường mong Học sinh sẽ có những bước chuẩn bị tốt nhất cho kì kiểm tra cuối cùng của năm học 2023-2024 sắp đến.

**Wương Ý Bình –**

**Phụ trách chương trình Việt Nam học**





# TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

# NEWSLETTER

THÁNG 3 2024

**Kính gửi Quý Phụ huynh,**

Học phần 4 đã đến gần, học sinh của chúng ta đang chuẩn bị cho kì thi Cambridge và kì thi cuối học kì. Chúng tôi chúc các em đạt được kết quả xứng đáng với những gì các em đã chuẩn bị và vượt qua được những cột mốc quan trọng trên con đường học tập.

Vậy là chỉ còn một khối lớp chuẩn bị tham gia Khóa học kỹ năng sống OBV là khối lớp 7, các em sẽ lên đường vào đầu tháng Năm.

Buổi biểu diễn cuối năm vẫn sẽ diễn ra tại Nhà hát Thành phố trong năm nay. Đây là cơ hội cho học sinh thể hiện khả năng và tài năng của mình ngoài việc học, và chúng tôi mong đợi được cống hiến hết mình cho buổi biểu diễn này.



**Donovan Neethling – Phó Hiệu trưởng**

**Kính gửi Quý Phụ huynh,**

Những tháng gần đây, khối Trung học đã trưởng thành đáng kinh ngạc, được truyền cảm hứng bởi tinh thần vui vẻ và khám phá!

Kể từ bản tin tháng trước, các học sinh khối Trung học đã tích cực đóng góp trong ngày hội thể thao của khối Mẫu Giáo, và thể hiện khả năng lãnh đạo khi tổ chức ngày hội thể thao của khối Tiểu học với thành công đáng kể. Sự nỗ lực của các em đã làm phong phú sự trải nghiệm của các em nhỏ và chúng tôi đã dành nhiều lời khen cho các em.

Những bài thuyết trình về đạo đức và “Mục tiêu người học toàn trường – SWLG” đã khuấy động những buổi sinh hoạt hàng tuần khi mỗi lớp đem đến những bài học thực tế đầy ý nghĩa. Thêm vào đó, những học sinh trung học phổ thông học chương trình Cambridge đã hoàn tất những bài thi thử trong chuỗi kỳ thi tháng Sáu. Những bài ôn luyện này giúp học sinh có sự chuẩn bị thực tế, sự hiểu biết quý giá và nâng cao chiến lược ôn tập của các em.



Trong tương lai gần, chúng tôi rất hào hứng với các dự án quan trọng sắp tới. Tất cả học sinh sẵn sàng tạo ra những trải nghiệm khó quên qua những màn biểu diễn nghệ thuật và thể hiện những nét văn hóa khác nhau. Ngoài ra, sự gắn kết giữa học sinh sẽ là điều quan trọng trong suốt 2 tháng khi kỳ thi Cambridge diễn ra.

Nhà trường rất cảm kích sự hỗ trợ không ngừng và sự gắn kết với cộng đồng trường của quý phụ huynh.

**Joshua Lowery – Phụ trách học vụ (Khối Trung học)**



# TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

# NEWSLETTER

THÁNG 3 2024



## Kính gửi Quý Phụ huynh,

Học phần 3 kết thúc cũng là lúc không khí mùa Xuân càng rõ nét. Ở khối Mẫu giáo, chúng tôi đã dành cả tháng Ba để tìm hiểu về cây cỏ, cách chúng phát triển từ hạt giống nhỏ xíu đến một cây hoàn chỉnh và khám phá sự khác biệt giữa trái cây và rau củ. Chúng tôi đã rất tận hưởng những quả mọng tươi ngon, trồng hạt mầm, quan sát chúng nảy mầm và hình thành rễ, thân, lá. Các học sinh đã rất hào hứng khi quan sát quá trình sinh trưởng cây trước mắt mình.

Chúng tôi đã cùng khám phá những câu chuyện hay tuyệt của Dr. Seuss và học được những từ ngữ có vần điệu, từ dùng để ám chỉ và sử dụng trí tưởng tượng của mình khi đến trường trong trang phục ngũ, mang những đôi vớ xanh lá hoặc những chiếc nón ngộ nghĩnh.

Nhà trường rất khuyến khích quý phụ huynh thường xuyên đọc sách với con trẻ vì điều này sẽ tạo sự gắn kết tuyệt vời giữa quý vị và con, đồng thời tạo cơ hội cho những cuộc thảo luận với các con về những chủ đề khác nhau để gia tăng vốn từ vựng của con.

**Barbara Borberly**  
Phụ trách học vụ (Khối Mẫu giáo)

## Kính gửi Quý Phụ huynh,

Kỳ nghỉ cuối học phần đã đến gần, chúng tôi muốn nhân dịp này bày tỏ sự biết ơn của chúng tôi đến sự hỗ trợ không ngừng của quý vị đối với nhà trường và quá trình học tập của các con. Kỳ nghỉ này là cơ hội xứng đáng cho học sinh lấy lại năng lượng và dành nhiều thời gian hơn với gia đình và bạn bè. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi khuyến khích các con nuôi dưỡng sự hăng say trong học tập qua việc tham gia các hoạt động giáo dục và duy trì thói quen học sách RAZ Kids.

Chúng tôi muốn gửi lời chúc may mắn đến tất cả học sinh sắp tham gia bài thi kết thúc năm học của các môn thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường tin vào khả năng của các con và tự tin rằng sự chăm chỉ của các con sẽ gặt hái kết quả tốt. Chúng tôi khuyến khích các con tập trung, bình tĩnh và cố gắng hết sức trong khoảng thời gian quan trọng này.

Chúc quý phụ huynh và học sinh có một kỳ nghỉ tuyệt vời và thư giãn!

**Lindsay Stanford**  
Phụ trách học vụ (Khối Tiểu học)

